



ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,404 ปีที่ 16

วันที่ 18 กันยายน 2567

ราคา 10 บาท

www.dataneews9.com

เงินสะพัด 7.5 หมื่นล้าน “ทาสแมว-หมา” ดันตลาดสัตว์เลี้ยงโตก้าวกระโดด

tbb | analytics

ข้อมูลจาก tbb analytics คาดการณ์ว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี 2567 จะมีมูลค่าสูงถึง 7.5 หมื่นล้านบาท เติบโต 12.4% เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุหลักมาจากแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้เลี้ยงในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “Pet Humanization” ทำให้เกิดแนวคิด “Petriarchy” ที่มองสัตว์เลี้ยงเป็นศูนย์กลางของครอบครัว และปรากฏการณ์ “Pet Celebrity” ที่สัตว์เลี้ยงได้รับความนิยมและมีอิทธิพลใน

อ่านต่อหน้า 2



ภาพจาก : zortout.com



ภาพจาก : www.dailynews.co.th

whiz
DOM
Whizdom

PRUDENTIAL



ภาพจาก : www.sacilor.th

“วิซดอม 4” คอนโดเพื่อคนรักสัตว์ น. 2

“พรูเด้นเชียล” ครึ่งปีแรกโตเพิ่มขึ้น 12% น. 2

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

เงินสะพัด 7.5 หมื่นล้าน “ทาสแหว-หมา” ดันตลาดสัตว์เลี้ยงโตก้าวกระโดด

ข้อมูลจาก ttb analytics คาดการณ์ว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี 2567 จะมีมูลค่าสูงถึง 7.5 หมื่นล้านบาท เติบโต 12.4% เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุหลักมาจากแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้เลี้ยงในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “Pet Humanization” ทำให้เกิดแนวคิด “Petriarchy” ที่มองสัตว์เลี้ยงเป็นศูนย์กลางของครอบครัว และปรากฏการณ์ “Pet Celebrity” ที่สัตว์เลี้ยงได้รับความนิยมและมีอิทธิพลในสังคมมากขึ้น

แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะแล้ว เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องใช้จ่ายราว 41,100 บาทต่อตัวต่อปี ซึ่งสูงกว่าการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงแบบปล่อยอิสระถึง 5 เท่า ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 7,745 บาทต่อตัวต่อปี จากการศึกษาพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับแมวในประเทศไทยครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 63% โดยสินค้าประเภทอาหาร ขนมหวาย และห้องน้ำแมวได้รับความนิยมอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของแมวได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งตลาดราว 31% แม้จะน้อยกว่าแมวก็ตาม ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดนี้ ได้แก่ ตลาดสินค้าสำหรับสุนัขมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีทั้งอาหารหลากหลายสูตร อาหารเสริม อุปกรณ์ต่างๆ ขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนสัตว์เลี้ยงประมาณ 20 ล้านตัวแบ่งเป็นสุนัข 12 ล้านตัวและแมว 8 ล้านตัว ในปี 2567 มีการเติบโต 6-9% และมีโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงอยู่ประมาณ 3,500 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 80% โรงพยาบาลขนาดกลาง 15% โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 5%

โดยในปีนี้มีบริษัทใช้งบลงทุน 2,100 ล้านบาท เน้นทำระบบ Automation (ใช้เทคโนโลยีให้ทำงาน) ในการผลิต อีกทั้งรีแบรนด์ใหม่ครั้งใหญ่ซึ่งการรีแบรนด์ครั้งนี้ได้ใช้กลยุทธ์สร้างการรับรู้ผ่านพีริเซนเตอร์ โดแก่ ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ และ มาริ เบิร์นเนอร์เพื่อเอาใจ Pet Parents บรรดาเหล่าทาสแมวและสุนัขในประเทศไทย “ปัจจุบันเราเน้นการส่งออกเป็นหลักถึง 98% ในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก โดยมี 3 ตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 50% ของยอดส่งออกทั้งหมด เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอเมริกันที่กล้าใช้จ่ายเงินกับสัตว์เลี้ยง แม้เศรษฐกิจจะไม่ดีก็ตาม แต่การซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกาคืออันดับ 1 ของตลาด ถ้าสุดบริษัทขยายการส่งออกไปยัง ประเทศบาห์เรน สำหรับแผนในอนาคต มุ่งเน้นไปที่ตลาดมุสลิมและซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี สเปน และแคนาดา โดยปีที่ตั้งเป้าหมายเติบโต 15%” จะเห็นได้ว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและน่าจับตามอง ผู้ประกอบการที่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดจะสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้ (ที่มา : www.thansettakij.com)

“ วิสซ์คอม 4 ” คอนโดเพื่อคนรักสัตว์

นายสุทธา เรืองชัยไพญญ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แมกโนเลียควอลิตี้ ดีเวลอปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่าโครงการคอนโดมิเนียม วิสซ์คอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ เพทโทเปีย ที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค สำหรับการอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยงท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของผืนป่า เดอะ ฟอเรสเทียส์ ขนาด 30 ไร่ที่ภายใต้คอนเซปต์ ‘PETS LIVE HERE’ โดยคอนโดมิเนียมได้ออกแบบเพื่อตอบสนองทุกโจทย์ของผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยพร้อมสัตว์เลี้ยง โดยคำนึงถึงการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสะดวกสบาย รวมทั้งมีการจัดฟังก์ชันที่จำเป็นให้กับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ

“ใช้วัสดุเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็น SPC Flooring ที่สามารถรองรับแรงกระแทกเมื่อมีการกระโดดหรือวิ่งเล่น ทั้งยังกันรอยขีดข่วนเสียหายจากเล็บสัตว์ พร้อมกำแพงดูดซับเสียง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่รบกวนเพื่อนบ้านมีการออกแบบสวนเชื่อมต่อกับระเบียงเพื่อสัตว์เลี้ยง อีกทั้งมีโซนอาบน้ำที่เหมาะสมกับการอาบน้ำให้กับสุนัข และ แมว ถือเป็นฟังก์ชันพิเศษและโดดเด่นสำหรับคอนโดมิเนียมที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ นอกจากนี้ยังมี บริการ ‘DayCare’ ซึ่งมีบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง จะดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงเวลาที่เจ้าของต้องการ”

นอกจากจากนี้ยังโดดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลางของผืนป่าเดอะ ฟอเรสเทียส์ กว่า 30 ไร่ ที่ใช้ชีวิตได้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยง และยังมี Pet Play ground และพื้นที่จัดการธุระส่วนตัวสำหรับสัตว์เลี้ยง สำหรับวิสซ์คอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ ประกอบด้วย ฟอร์เรสเทียส์ มายโทเปีย วิสซ์คอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ เดสทินี และ วิสซ์คอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ เพทโทเปียซึ่งพร้อมเข้าอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสองอาคารแรก เดสทินี และ มายโทเปียได้ถูกจับจองไปแล้วกว่า 90% และมีลูกบ้านทยอยเข้าอยู่อาศัยกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และว่าโครงการอื่นๆ ในเดอะ ฟอเรสเทียส์ก็จะพร้อมทยอยส่งมอบให้ลูกค้า (ที่มา : www.dailynews.co.th)

“พรุเด็นเชียล” ครึ่งปีแรกโตเพิ่มขึ้น 12%

นายบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรุเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้มีรายรับประกันภัยรับรวม 17.1 พันล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 12% (จากรายรับประกันภัยรับรวม 15.3 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566) และมีผลงานที่โดดเด่นจากรายประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) อยู่ที่ 4.9 พันล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 23% (จาก 4.0 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566)

ทั้งนี้ แม้บริษัทฯ จะเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่พรุเด็นเชียล ประเทศไทย สามารถรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและสร้างการเติบโตด้วยตัวเลขสองหลัก ถือเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของเราที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตของคนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแผนประกันชีวิต สุขภาพ การออม หรือการลงทุน ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และความผันแปรทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

โดยเรามีแผนประกันควบการลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายมากถึง 73 กองทุน ที่ให้ลูกค้าบริหารการลงทุนได้ตามต้องการ พร้อมโอกาสในการรับผลตอบแทน นอกจากนี้ เรายังมีช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น การขายผ่านพันธมิตรแบงก์ แอชชาวันส์ ซึ่งล้วนแต่เป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารทหารไทยธนชาติ (ทีทีบี), ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ช่องทางตัวแทน, ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงช่องทางดิจิทัล

“เราพยายามทำให้ประกันเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นในการออกแบบแผนประกันที่หลากหลาย มีความครอบคลุมและยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันส่วนบุคคลหรือแบบครอบครัว ด้วยราคาที่เหมาะสม นอกจากการยึดลูกค้าเป็นเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจ เรายังให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่สังคมและชุมชนผ่านโครงการต่างๆ โดยนำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของเรามาสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น” นายบัณฑิต กล่าว (ที่มา : www.dailynews.co.th)

บริษัท ซันโค เทรคคิง ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด

เลขที่ 63 อาคารเอชซีบี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทย์ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซันโค เทรคคิง ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท ซันโค เทรคคิง ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 63 อาคารเอชซีบี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทย์ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชี
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

Sign (Mr. Chiaki Yamashita)

x

 (นาย ชิอากิ ยามาชิตา)
 กรรมการ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 4/2567

ของ

บริษัท เอ็มแอนด์แซต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

18 กันยายน พ.ศ.2567

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็มแอนด์แซต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้วย บริษัท เอ็มแอนด์แซต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2567 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 99/57 หมู่บ้านรอยัลคันทรีวิลล่า ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน สองล้านบาท (2,000,000)

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้

"ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน แปดล้านบาท (8,000,000) แบ่งออกเป็นแปดหมื่นหุ้น (80,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)"

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญมาเพื่อขอได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่อง ตามระเบียบวาระประชุมที่กล่าวมานี้



ขอแสดงความนับถือ



(นายกรชัย โจ้ว)

กรรมการ

Notice of Annual General Meeting No. 1/2024 of RB Co., Ltd.

ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์บี จำกัด

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นาย บาริโกลเมียส เฮนเรียล คอร์เนลิส ไคเกอร์

กรรมการ

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพนเคม (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า นายฉัตรวิรินทร์ บำเพ็ญวัฒนา ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพนเคม (ไทยแลนด์) จำกัด ("บริษัท") ถือหุ้นจำนวน 20,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ มีความประสงค์เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยจะมีขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ เฟลด์ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1201 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งเรื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ โดยถอดถอนนางสาวชงศ์ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรวิรินทร์ บำเพ็ญวัฒนา)

ผู้ถือหุ้น

บริษัท เพนเคม (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท โชคชัย มวยไทย จำกัด

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โชคชัย มวยไทย จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 14/99 หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2566
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ


(นายอัครชัย กิ่งแก้ว)
กรรมการ

บริษัท โชคชัยสเตเดียม จำกัด

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โชคชัยสเตเดียม จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 03 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 14/99 หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ




(นายอัครชัย กิ่งแก้ว)
กรรมการ

บริษัท ซีเอ็มที 365 จำกัด

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มที 365 จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 03 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 14/99 หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวดารณี ชาญณรงค์)
กรรมการ

บริษัท ไทยฟง โทแบคโค อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท ไทยฟง โทแบคโค อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 5/7 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทมี 25 ข้อ ดังปรากฏในแบบ 2. ที่แนบ”
- วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายคำเนิง งามิผล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประกาศ

เลิก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอุดมพาณิชย์

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอุดมพาณิชย์

ได้ตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วนนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนฯ นี้ได้โปรดคิดต่อชำระหนี้

หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 103 ซอยรังสิต - ปทุมธานี 21 ถนนรังสิต - ปทุมธานี

ตำบลประชาเจริญ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ภายในกำหนด 7 วัน

นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2567



ผู้ชำระ
(นางสาว พิษขานันท์ เมฆานนท์ ภิระกิจ)

ผู้ชำระบัญชี

บริษัท เทียนทอง เรซซิ่ง จำกัด

เลขที่ 4/53 หมู่ที่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทียนทอง เรซซิ่ง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 4/53 หมู่ที่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย เทียนทอง)
กรรมการ

บริษัท ทีทีโอ เทรคคิง จำกัด

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีโอ เทรคคิง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 43/49 หมู่ที่ 9 ต.พิชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรพนธ์ เหล่าพิชิต)
กรรมการบริษัท

บริษัท สแตนดาร์ด พูล จำกัด

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สแตนดาร์ด พูล จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 595/17 ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักริน จิรโชควรนาถ)
กรรมการบริษัท



ก้าวสู่ปีที่ 16

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
ลงประกาศ




สแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ



ชำระเงิน



ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line



ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

 จ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	 เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	 เปลี่ยนชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
 เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระภาษี	 แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด	 เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท ควบบริษัท
 แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ เข้า-ออก	

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयด์ทรัพย์สิน
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศฟื้นฟูสภาพพนักงาน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉดถอน, สัมละสาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ
214 บาท

ต่างจังหวัด
246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(เดิม)
สสช 298/2552

เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(ใหม่)
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness



— อบรมบัญชี —
 เกี่ยวกับ **ภาษี**
 บุคคลธรรมดา
 และนิติบุคคล



ยินดีให้คำปรึกษา...ค่ะ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



www.pjbusiness.net ▶



02 853 3797-8 ▶



pjbusiness ▶



พี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
 กับพี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN **1906-5426**

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับส่งประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240